



ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>จีนลั่นวันเอดส์โลกลดแพร่เชื้อ</p> <p>นายกรัฐมนตรีหลี่ เค่อเฉียง ของจีน กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ของทุกปี ระบุให้คำมั่นเพิ่มการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสมรณะเอชไอวี ต้นเหตุของโรคเอดส์ ทั้งเร่งพัฒนาการรักษาหรือป้องกันไวรัสชนิดนี้อย่างจริงจัง ต่อเนื่อง รวมถึงเพิ่มการตระหนักรู้และให้การศึกษาแก่ผู้คนอย่างกว้างขวางมากขึ้น นอกเหนือจากการเพิ่มงบประมาณป้องกันการติดต่อของเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และจัดหามาตรการตรวจเลือดผู้ตกอยู่ในความเสี่ยงให้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลจีนจะเพิ่มความร่วมมือกับนานาชาติเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างจริงจังและจัดทำโครงการช่วยเหลือบำบัดผู้ติดเชื้อฟรี ทั้งนี้ จีนมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีเอดส์อย่างเป็นทางการเมื่อปีกลายราว 575,000 ราย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>โรค'ลักปิดลักเปิด'โผล่ออสซี่</p> <p>เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของประเทศออสเตรเลียแสดงความแปลกใจ ภายหลังพบผู้ป่วยเป็นโรคลักปิดลักเปิด ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดวิตามินซีในร่างกาย โดยเฉพาะในกลุ่มนักเดินเรือ ซึ่งถือเป็นโรคที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศที่พัฒนามานานกว่า 100 ปีแล้ว คาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากพฤติกรรมมารับประทานอาหารที่ไม่ถูกหลักอนามัย คือ การขาดการรับประทานผักและผลไม้สด</p>	-	-
นานาชาติ	<p>WHOชี้คนติดเชื้อเอชไอวีกว่าครึ่งทั่วโลกไม่รู้ตัวว่ามีเชื้อ</p> <p>เนื่องในวันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อเอดส์ ป็นองค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อ HIV ทั่วโลกอยู่ 36.7 ล้านคนและกว่าร้อยละ 40 ในจำนวนนี้ คิดเป็นประชากรโลกกว่า 14 ล้านคน ไม่รู้ตัวว่า ติดเชื้อจึงไม่รู้วิธีรักษาอย่างถูกวิธี จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลในแต่ละประเทศรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการตรวจเชื้อ HIV ให้มากขึ้น รวมถึงแจกจ่ายอุปกรณ์ตรวจเชื้อ HIV ที่ประชาชนสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองที่บ้านให้ทั่วถึง เพื่อช่วยให้ประชาชนที่ติดเชื้อรู้ตัวและเข้าถึงการรักษา และช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ส่วนสถานการณ์โรคเอดส์ของประเทศไทยในปัจจุบัน กรมควบคุมโรคคาดการณ์ว่าในปีนี้ ไทยมีผู้ติดเชื้อ HIV ประมาณ 438,100 คน ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาจากแพทย์แล้ว 391,484 คน แสดงว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นผู้ติดเชื้อประมาณ 47,000 คน ทำให้คนเหล่านี้ขาดโอกาสในการได้รับการดูแลรักษา และยังมีโอกาสถ่ายทอดเชื้อ HIV ไปยังผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผู้ติดเชื้อซิกา</p> <p>พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิการายแรกในรัฐเท็กซัสของสหรัฐ ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการได้รับเชื้อจากการถูกยุงกัด และเป็นการได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดภายในรัฐ ผู้ติดเชื้อรายนี้เป็นหญิงชาวเมืองบราวส์วิลล์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณพรมแดนประเทศเม็กซิโก หญิงคนดังกล่าวมีอาการป่วยและเข้าพบแพทย์ซึ่งได้สั่งให้มีการตรวจหาเชื้อซิกาและได้รับการยืนยันผลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อในสมาชิกครอบครัว 6 คน ของเธอ แต่ไม่ พบความผิดปกติใด ๆ ทั้งนี้ นอกจากรัฐ เท็กซัส มีเพียงฟลอริดาที่พบการแพร่ระบาดในท้องถิ่น</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วย ติดเชื้อไวรัสซิกา	-
นานาชาติ	<p>นักเรียนออสซี่ผลิตยาไอวีใช้ต้นทุนแค่ 20 ดอลลาร์สหรัฐ</p> <p>นักเรียนจากโรงเรียนซิดนีย์แกรมมาร์ กลุ่มหนึ่งทั้งหมดอายุ 17 ปี สังเคราะห์ยาพัยริเมธามีนซึ่งเป็นตัวยาสำคัญในยาต้านไวรัส สำเร็จในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน โดยได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.อลิซ วิลเลียมสัน นักเคมีวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ ผ่านการออนไลน์ทาง "โอเพ่น ซอร์ส มาลา เรีย" ชาร์ลส์ เจมส์สัน หนึ่งในกลุ่มนักเรียนที่ผลิตยานี้เผยว่า แม้การผลิตยาอาจจะไม่ใช่เรื่องยากมาก แต่ที่ทำให้ทุกคนสนใจน่าจะเป็นเพราะพวกเขายังเป็นแค่นัก เรียนมัธยม เจมส์ วูด นักเรียนอีกคนกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและผิดจริยธรรมที่ขายยานี้ในราคาแพง เพราะเป็นยาที่ช่วยชีวิตผู้คนและมีผู้ป่วยมากมายที่ต้องการใช้ยานียาพัยริเมธามีนที่นักเรียนกลุ่มนี้ทำสำเร็จ ขนาด 3.7 กรัม ใช้ต้นทุนในการผลิตเพียง 20 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ยาในขนาดเดียวกันขายในสหรัฐสูงถึง 110,000 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว มาร์ติน ซเครลี ซีอีโอของทัวริง ฟาร์มาซูติคอลส์ สั่ง ขึ้นราคายานี้จากเม็ดละ 13.50 ดอลลาร์สหรัฐ ไปเป็น 750 ดอลลาร์สหรัฐ แม้ต่อมา จะยอมลดราคานี้ที่ขายตามโรงพยาบาลต่างๆ ลงครึ่งหนึ่ง ยาต้านไวรัสเป็นยาสำหรับผู้ป่วยมาลา เรีย, ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยที่ทำเคมีบำบัด.</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เผ่าระวังหวัดนก</p> <p>ญี่ปุ่นเผ่าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศอย่างเข้มงวด หลังฆ่าสัตว์ปีกทั้งไก่และเป็ดมากกว่า 310,000 ตัว เพราะพบเชื้อไข้หวัดนกระบาดทางตอนเหนือกรุงโตเกียวและก่อนหน้านี้นหลายประเทศยุโรปก็พบการแพร่ระบาดของเชื้อหวัดนก ทั้งที่เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ โรมาเนีย และเยอรมนี ทั้งนี้สภาพอากาศชั้นยิ่งทำให้สถานการณ์ระบาดของโรครุนแรงง่ายขึ้น ส่วนองค์การอนามัยโลก (WHO) เตือนภัยตั้งแต่ช่วงกลางเดือน พ.ย.สถานการณ์ระบาดของไข้หวัดนกจะรุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นช่วงอพยพของนกต่างถิ่นหนีหนาวลงใต้</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วย ติดเชื้อ ไข้หวัดนก	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>สถานะทางสังคมต่ำอาจทำให้ภูมิคุ้มกันแย่ไปด้วย</p> <p>นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยดุก ในสหรัฐฯ ซึ่งทำการทดลองกับลิงได้ข้อมูลบ่งชี้ว่าการที่คนเรามีสถานะทางสังคมต่ำนั้น จะมีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจนถึงขั้นทำให้เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ เบาหวาน และมีปัญหาสุขภาพจิตได้ ผลงานวิจัยซึ่งเผยแพร่อยู่ในวารสาร Science ขึ้นนี้ ไม่ได้นำตัวแปรเรื่องพฤติกรรมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่าง การสูบบุหรี่ การไม่ออกกำลังกาย และการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่งกลุ่มคนที่มีฐานะยากจนกว่ามักปฏิบัติมาเป็นปัจจัยในการศึกษาด้วย แต่ได้ศึกษาถึงลงไปกว่านั้น นักวิจัยนำลิงวอกเพศเมีย 45 ตัว ซึ่งไม่ได้มีความสัมพันธ์และไม่ได้อยู่ในฝูงเดียวกัน มาแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ๆ ละ 9 ตัว โดยจับให้ลิงเข้ากลุ่มที่ละตัว ๆ และพบว่าลิงตัวใหม่ที่เข้าไปรวมกลุ่มนั้นมักจะมีลำดับทางสังคมต่ำที่สุดในกลุ่ม กับมีอาการเครียดเรื้อรัง ไม่ได้ได้รับความสนใจและยังถูกลิงตัวอื่นข่มขู่ด้วย นอกจากนี้ยังนำเลือดของลิงมาวิเคราะห์โดยสกัดเอาเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันมาศึกษาเพื่อดูการแสดงออกของยีน และพบว่าลิงที่มีลำดับทางสังคมสูงและต่ำที่สุดในกลุ่มนั้นมีการแสดงออกของยีนกว่า 1,600 ชนิดที่ไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันของลิงที่มีลำดับทางสังคมต่ำที่สุดทำงานหนักเกินไป นักวิจัยยังต้องการหาคำตอบด้วยการแสดงออกของยีนที่แตกต่างกันนั้นจะส่งผลอย่างไร จึงนำเชื้อแบคทีเรียไปทดลองกับเซลล์ระบบภูมิคุ้มกัน และพบว่าเซลล์ระบบภูมิคุ้มกันของลิงที่มีลำดับทางสังคมต่ำที่สุดนั้นต้านทานการติดเชื้อได้น้อยกว่าด้วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ทดสอบยาด้านไวรัสแบบฉีดและฝัง</p> <p>บริษัทแกล็กโซสมิทไคลน์ ผู้ผลิตยารายใหญ่จากสหราชอาณาจักร ร่วมมือกับหน่วยงาน สาธารณสุขของสหรัฐฯ รวมถึงมูลนิธิบิลและเมลินดา เกตส์ เตรียมทดสอบยาด้านไวรัสเอชไอวี/ เอ็ดส์แบบฉีดให้แก่กลุ่มชายรักชายในประเทศไทยและกลุ่มประเทศแถบทวีปอเมริกา ตั้งเป้า ทดสอบด้วยยาดังกล่าวอย่างรวดเร็วที่สุดภายในเดือน ธ.ค. คาดว่าจะใช้เวลาทดสอบยาดังกล่าว ประมาณ 4 ปี ยาด้านไวรัสเอ็ดส์ที่ บ.แกล็กโซฯ จะเริ่มทดสอบในไทยและประเทศแถบอเมริกา เป็นยาด้านไวรัสก่อนการสัมผัสเชื้อ หรือเพริพ (PrEP) ซึ่งผลทดสอบการใช้ยาเพริพแบบเม็ด บ่งชี้ว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชไอวี/เอ็ดส์ในประชากรกลุ่มเสี่ยงได้มากกว่า ร้อยละ 90 แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องกินยาสม่ำเสมอ ส่วนบริษัทกิลเลียนโซ ผู้ผลิต "ทรูวาตา" ยาด้านไวรัสเพริพแบบเม็ด มีแผนจะพัฒนาและทดสอบยาด้านไวรัสแบบฝังแก่กลุ่มประชากรเสี่ยงในอนาคต เนื่องจากผลสำรวจบ่งชี้ว่าผู้ใช้ยาเพริพแบบเม็ดในหลายประเทศแถบแอฟริกากระบุว่าการกินยาให้ครบอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิง</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สสส.แฉร้านเหล้าผิดชื่อ</p> <p>ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง "การกระจายตัวของจุดจำหน่ายเปรียบเทียบกับในรอบ 5 ปี" โดยระบุว่า จากการเปรียบเทียบผลการศึกษาคัดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบมหาวิทยาลัย 13 แห่ง รวม 11 พื้นที่ ในระยะ 100-500 เมตร ช่วงปี 2552 และปี 2557 พบว่ามีการเปิดจุดจำหน่ายรอบมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น หากเปรียบเทียบตามจำนวนร้านพบว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีร้านเหล้าเปิดใหม่เพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ 342 ร้าน จากเดิมมี 405 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 747 ร้าน หรือเพิ่มขึ้น 84% รองลงมาคือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพิ่มขึ้น 124 ร้าน จากเดิม 105 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 229 ร้านในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 118% อันดับสามคือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เพิ่มขึ้น 104 ร้าน จากเดิมมี 83 ร้านในปี 2552 เพิ่มเป็น 187 ร้านในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้น 125% หากเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วพบว่า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีส่วนของร้านเหล้าเปิดใหม่สูงที่สุดคือ 125% รองลงมาคือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เพิ่มขึ้น 119% และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เพิ่มขึ้น 118% ทั้งนี้ หากพิจารณาตามลักษณะร้านพบว่า เปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งมากที่สุด คือ 326-495% รองลงมาเป็นภัตตาคาร 107-308% ร้านขายของชำ 35-143% สถานบันเทิง 12-129% และร้านสะดวกซื้อ 6-62% ที่น่าห่วงคือเมื่อพิจารณาจากระยะทางของร้านเหล้าเปิดใหม่รอบมหาวิทยาลัยนั้น มีการเปิดร้านเหล้าใหม่ในระยะเพียงแค่ 100 เมตร เพิ่มขึ้นจำนวนมาก</p>	-	-
ประเทศ	<p>"กรมควบคุมโรค" เตือน นอนกางเต็นท์ในป่าระวังใช้รากสาตใหญ่</p> <p>นายแพทย์ เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่าในช่วงฤดูหนาวมักมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปสัมผัสกับอากาศเย็นตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น บนยอดดอยหรือตามป่าเขา เป็นต้น จึงขอแนะนำประชาชนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังโรคสครับไทฟัส (Scrub typhus) หรือ ใช้รากสาตใหญ่ ซึ่งโรคนี้นำมาจากตัวไรอ่อนที่อาศัยอยู่ในหนู และพื้นที่ที่ผู้ป่วยถูกตัวอ่อนของไรอ่อนกัดก็จะติดเชื้อได้ทันทีอย่างไรก็ตาม จากรายงานของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่ 1 มกราคม - 12 พ.ย. 2559 พบมีผู้ป่วยโรคสครับไทฟัส จำนวน 5,779 ราย เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด เรียงตามลำดับคือ 45-54 ปี (18.17%) 35-44 ปี (16.21%) และ 25-34 ปี (14.90%) จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ แม่ฮ่องสอน น่าน ตาก เชียงใหม่ และพังงา พื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคสครับไทฟัสมากที่สุด ได้แก่ ภาคเหนือ รองลงมาคือภาคใต้</p>	จังหวัดพิจิตร ไม่พบรายงาน ผู้ป่วยโรคใช้ รากสาตใหญ่	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ดันยุทธศาสตร์ 14 ปีลดผู้ป่วยเอดส์รายใหม่</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 1 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก ซึ่งเป็นวาระสำคัญที่ทุกประเทศทั่วโลก ร่วมกันรณรงค์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอดส์ โดยมีเป้าหมายสำคัญร่วมกัน 3 ประการ คือ 1. ไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 2. ไม่มีการเสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ และ 3. ไม่มีการตีตราและเลือกปฏิบัติ เพื่อความสำเร็จในการยุติปัญหาเอดส์ ภายในปี ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดนโยบาย มาตรการต่างๆ พร้อมผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานในทุกระดับดำเนินการตามมาตรการสำคัญ คือ 1. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้สถานการณ์ติดเชื้อ และรับการรักษาแต่เนิ่นๆ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ถุงยางอนามัย 3. พัฒนาคุณภาพบริการการดูแลรักษาการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ให้ได้มาตรฐานมีคุณภาพ 4. ขยายความครอบคลุม โดยในปี 2560 ตั้งเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยงาน 5. รณรงค์ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี/และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>	-	-
ประเทศ	<p>สลดเด็กอายุ 12 ติดเอดส์จากเช็ทซ์</p> <p>พญ.นิตยา ฆวนุภาคพิงพาพงศ์ หัวหน้าทีมป้องกันการติดเชื้อ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบอัตราการติดเชื้อไวรัสเอชไอวีในกลุ่มวัยรุ่นสูงขึ้น สวนทางกับสถานการณ์การติดเชื้อในภาพรวมของประเทศที่ลดลง โดยจากข้อมูลจากคลินิกนิรนามที่มีการติดตามเด็กวัยรุ่นที่เข้ามาตรวจเลือดต่อเนื่อง พบว่ากลุ่มอายุ 15-19 ปี มีเอดส์สูงเป็น 2 เท่าของกลุ่มอายุ 20-24 ปี โดยเฉพาะวัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายพบการติดเชื้อสูงกว่าวัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์รูปแบบอื่น ทั้งนี้ หากไม่นับรวมกรณีการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแล้ว พบว่ามีเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยสุดเพียง 12-13 ปี ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก อย่างไรก็ตาม เรื่องความปลอดภัยจากการใช้ยาเพรีบก็ต้องการติดตาม โดยเฉพาะข้อกังวลว่ายาจะมีผลกระทบต่อการทำงานของไตของเด็กหรือไม่ เพราะยานี้มีผลทำให้กระดูกบาง และมีปัญหาการทำงานของไต แต่ไม่เคยมีการศึกษาในกลุ่มเด็กมาก่อน มีเพียงการศึกษาในกลุ่มผู้ใหญ่ ซึ่งพบว่าเมื่อหยุดกินยาเพรีบแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติได้ดังนั้น ส่วนตัวมองว่าถ้าตามทฤษฎีแล้วไม่น่ามีผลกระทบเหมือนกัน ส่วนเรื่องกระดูกของเด็กที่อยู่ในช่วงกำลังโตนั้น ตนมองว่าพอเด็กกินยานี้แล้ว เมื่อหยุดกินยังกระตุ้นให้มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ตรงนี้ยังต้องมีการศึกษาต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ประมาณกลางปี 2560</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เตือนภัยเปิดแอร์หลับในรถเสี่ยงเสียชีวิต</p> <p>นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ประเทศไทยพบปัญหา ประชาชนเสียชีวิต ขณะนอนหลับในรถยนต์ที่ติดเครื่องยนต์และเปิดแอร์ได้ทุกปี ปีละ ประมาณ 1-2 ราย เมื่อเร็วๆ นี้ พบ 3 ราย เสียชีวิตขณะนอนหลับในรถคันเดียวกัน การจอดรถติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ปิดกระจกนอนหลับในรถ เท่ากับนอนดม ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษ ผู้ที่สูดดมจะมีอาการปวดศีรษะ อ่อนเพลีย อาเจียน รายที่รุนแรงอาจไม่ รู้สึกตัว ระบบหายใจล้มเหลวและถึงแก่ชีวิตได้</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.กำชับโรงพยาบาลเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ ขนย้ายยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือ แพทย์ไว้ที่ปลอดภัย พร้อมวางแผนการให้บริการ ไม่ให้กระทบประชาชน หาก เจ็บป่วยโทรสายด่วน 1669</p> <p>นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการรับมือ กับภาวะฝนตกหนักในช่วงวันที่4-6 ธันวาคมนี้ ว่า ได้กำชับให้โรงพยาบาลในพื้นที่ เสี่ยงภัยน้ำท่วมจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคใต้บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จึงสั่งการให้ดำเนินการ ดังนี้ 1. เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่าง ใกล้ชิด 2. พร้อมวางแผนป้องกันน้ำท่วม เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ สำรองน้ำมัน 3.แผนการจัดบริการผู้ป่วย ขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ ไว้ที่ปลอดภัยและ สำรองให้เพียงพอ รวมทั้ง ออกซิเจน อาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วย สำรองระบบสำรองไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟ ให้พร้อมใช้งานหากไฟดับ 4. สำนวจเส้นทาง การขนย้าย เตรียมจัด บริการตรวจรักษานอกโรงพยาบาล กรณีน้ำท่วมโรงพยาบาล หรือท่วมเส้นทางเดินทางเข้าออกลำบาก นอกจากนี้ ให้โรงพยาบาลทุกแห่งและ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำนวจกลุ่มเสี่ยงและวางแผนจัดการรักษาต่อเนื่อง ได้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก หญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดในความ รับผิดชอบ ให้จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พร้อมออกไปดูแลถึงบ้าน ทั้งนี้ ได้รับ รายงานว่าโรงพยาบาลในพื้นที่ภาคใต้ ได้มีการขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา- เวชภัณฑ์ขึ้นที่สูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว</p>	-	-





ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.บูรณาการความร่วมมือ 4 กระทรวง ยึดยุทธศาสตร์ 3 S พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ</p> <p>กระทรวงสาธารณสุข มหาดไทย การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศึกษาธิการ พัฒนาให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองได้ ดำรงชีวิตประจำวันได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี บรรลุเป้าหมาย “ผู้สูงอายุ คือหลักชัยของสังคม” กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3 S ประกอบด้วย 1.Strong ส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง มีกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบ 2.Security ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัย กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ และ 3. Social Participation ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคม</p>	-	-
ประเทศ	<p>รมว.สธ.ย้ำ การร่วมกิจกรรมออกกำลังกายของเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทบการให้บริการผู้ป่วย</p> <p>ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า จากที่มีข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 น. – 16.30 น. เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีสุขภาพพลานามัยที่ดี รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำลังกายหรือกิจกรรมทางกายมากขึ้นนั้น การออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญในการกระตุ้นคนไทยให้หันมาออกกำลังกาย และปฏิบัติจนเป็นกิจวัตรประจำวัน เพื่อช่วยควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้อ้วน มีสุขภาพจิตดี ไม่เครียด มีภูมิต้านทานโรคดีขึ้น สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ได้ดีแต่เริ่มกิจกรรมดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับเจ้าหน้าที่ทุกวันพุธ ทั้งนี้ หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการดูแลรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย ดังนั้นการร่วมกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการผู้ป่วย ส่วนผู้ที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในวันพุธได้ ขอให้จัดเวลาในการออกกำลังกายให้กับตนเองเพื่อการมีสุขภาพที่ดี</p>	-	-
ประเทศ	<p>ขับเคลื่อนพัฒนาการเด็ก</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่อง “ก้าวต่อไปของการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย 2560” กล่าวว่า สธ.ได้จัดทำ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่าง 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย อายุแรกเกิดถึง 5 ปีทุกคน ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวว่า กรมสุขภาพจิต ได้พัฒนาเครื่องมือขึ้นใหม่ที่</p>	-	-







สรุปประเด็นข่าว ประจำวันที่ 2-6 ธันวาคม 2559

8

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5699 0354 โทรสาร 0 5699 0353

www.ppho.go.th

รวบรวมโดย ทีม SAT สสจ.พิจิตร

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ขับเคลื่อนพัฒนาการเด็ก (ต่อ)</p> <p>เรียกว่า "คู่มือเฝ้าระวังเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" และ "คู่มือการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง" โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นคนคัดกรองและแนะนำให้พ่อแม่ผู้ดูแลเด็กกลับไปส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่บ้าน หลังการคัดกรอง ถ้าพบว่าเด็ก มีพัฒนาการล่าช้าจะมีระบบส่งต่อเพื่อประเมินด้วยเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่มีปัญหาพัฒนาการต่อไป</p>	-	-
จังหวัด	<p>จังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด</p>  <p>จังหวัดพิจิตรประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด</p> 	-	-

รับผิดชอบ
 ขอบ
 แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
 ดำเนินการ
 ประสาน

๕๙๙/๒๐๐
 ๓๕๐


 (นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
 ๖ ธ.ค. ๒๕๕๙

